

TRƯỜNG THCS CHẤT LƯỢNG CAO CHU VĂN AN VUI MỪNG CHÀO ĐÓN ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG ĐẾN THAM QUAN

Hôm nay, ngày 20/12/2024, trường THCS Chất lượng cao Chu Văn An đã hân hoan chào đón đoàn tham quan gồm hơn 100 hiệu trưởng từ các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà quản lý giáo dục. Ngay từ sáng sớm, không khí tại trường đã trở nên nhộn nhịp với sự chuẩn bị chu đáo từ đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Sự kiện được tổ chức với mục tiêu giới thiệu những thành tựu nổi bật của nhà trường, đồng thời tạo cơ hội để các trường bạn tham quan, học hỏi mô hình hoạt động và quản lý tiên tiến.

Sự kiện bắt đầu bằng lễ đón tiếp trang trọng tại hội trường lớn. Sau đó, Hiệu trưởng trường THCS Chất lượng cao Chu Văn An, thầy Nguyễn Anh Tuấn đã có bài phát biểu khai mạc, nhấn mạnh vai trò của sự hợp tác và chia sẻ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đoàn tham quan đã được dẫn dắt qua các khu vực nổi bật của nhà trường, bao gồm: khuôn viên xanh sạch đẹp với hệ thống cây xanh và cơ sở vật chất hiện đại; các phòng học thông minh được trang bị công nghệ tiên tiến; khu vực thực hành và phòng thí nghiệm hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham dự một buổi hội thảo với chủ đề "Đổi mới giáo dục trong thời đại số". Tại đây, các cán bộ quản lý đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về quản lý trường học, áp dụng công nghệ vào giảng dạy, và phát triển chương trình học phù hợp với xu thế mới. Học sinh trường THCS Chất lượng cao Chu Văn An cũng đã góp phần làm cho sự kiện thêm phần ấn tượng bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện tài năng và tinh thần năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ. Sự kiện không chỉ là cơ hội để các trường học hỏi lẫn nhau mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng giáo dục đoàn kết, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Trường THCS Chất lượng cao Chu Văn An hy vọng rằng chuyến tham quan này sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và mở ra những cơ hội hợp tác trong tương lai. Buổi tham quan đã kết thúc trong không khí thân mật và tràn đầy cảm hứng. Trường THCS Chất lượng cao Chu Văn An xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn đại biểu và hy vọng sẽ tiếp tục được chào đón các vị khách quý trong những dịp sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình trường học và quản lý trường học tại trường THCS Chất lượng cao Chu Văn An:



